

# สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 15 มิถุนายน 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจรรยาบรรณทางบก .... ศ.พ (.. ฉบับที่)

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถยานยนต์ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.... ศ.

เรื่อง รายงานผลการจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ

เรื่อง อนุมัติให้บริษัท Anzoil (Thailand) Pty.Ltd. เลื่อนการปฏิบัติงานเจาะสำรวจ 1 หลุมในแปลง B7/38 ในอ่าวไทย

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการจ้างงาน สร้างอาชีพเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัย และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง การรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามผลการเยือนลังกาวิของนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติภารกิจไปรษณีย์ สหภาพสากลไปรษณีย์

เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

เรื่อง การลงนามในบันทึกความเข้าใจ )Memorandum of Understanding , MOU) โครงการความร่วมมือกับศูนย์วิจัยภายใต้รัฐบาลสวีเดนและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

เรื่อง สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคุ้มครองคน จังหวัดเชียงราย

เรื่อง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้และวงเงินบาทสมทบโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง อนุมัติจัดทำประกันภัยสถานีดตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2548

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง บริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

เรื่อง รายงานผลการสำรวจความต้องการของประชาชนด้านการประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน 2547

เรื่อง รายงานสรุปการเดินทางไปปรึกษาข้าราชการ ณ ต่างประเทศ

เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ .ศ.2547

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม ปี 2547

เรื่อง ผลการเดินทางตรวจราชการต่างจังหวัดของนายกรัฐมนตรี

เรื่อง แต่งตั้ง

ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลักราชการหรือการบริหารงานบุคคลใน  
คณะกรรมการข้าราชการครู

ข้าราชการระดับ 10 กระทรวงมหาดไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและ  
ประเมินคุณภาพการศึกษา (.สมศ)

**กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ  
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง  
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

**1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วมีมติ  
ดังนี้

อนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก และให้ส่ง .... .ศ.พ (.. ฉบับที่)  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นของส่วน  
ราชการที่เกี่ยวข้องและรับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า ควร  
พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการจราจร โดย  
นำกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ ซึ่งน่าจะได้ผลดีกว่าการ  
ดำเนินคดีอาญา

โดยที่มีพระราชบัญญัติจราจรค่างการตรวจพิจารณาอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการ  
กฤษฎีกาอีก 2 ฉบับ จึงให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับประเด็นที่ว่า จะแก้  
กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นนี้ ไป  
แก้ในกฎหมายที่ค้างอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย และให้ส่ง  
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนนำเสนอสภา  
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นเจ้า  
พนักงานจราจรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกับข้าราชการตำรวจ  
ชั้นสัญญาบัตร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบและระเบียบการจราจรในเขต  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตลอดจนออกใบสั่ง  
และเปรียบเทียบปรับเกี่ยวกับข้อหาจราจรในที่ห้ามจอดหรือกีดขวางทาง  
การจราจร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดทำ ดัดตั้ง หรือทำให้ปรากฏ  
สัญญาณจรรยาหรือเครื่องหมายจรรยา เฉพาะบริเวณและเวลาที่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นประกาศ

การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากก่อให้เกิดปัญหาการจัดระบบ  
จรรยา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาจให้มีการทบทวนประกาศ และสั่งระงับการ  
ใช้ประกาศท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้สั่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานจรรยามีอำนาจออกใบสั่ง  
และเปรียบเทียบปรับ หรือว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำความผิดได้

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินค่าปรับไปใช้เกี่ยวกับการจรรยาเท่านั้น

กำหนดสิทธิอุทธรณ์ของผู้ถูกยึดใบอนุญาตขับขี่

---

## **2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขต  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย  
ให้รับข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคมว่า ควรมีมาตรการในการดำเนินการให้เกิดความ  
ปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนด้วย ให้รับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการ  
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการนำกฎหมายวิธีการปฏิบัติราชการการปกครองมาใช้บังคับแทน  
การดำเนินคดีอาญาน่าจะเหมาะสมกว่า และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภา  
ผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... มีดังนี้

กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่ง  
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการตราข้อบัญญัติเพื่อจัดระเบียบใน  
การจอดรถยนต์ ได้แก่ การกำหนดและจัดให้มีที่จอดรถยนต์ กำหนดระเบียบ  
การจอดรถยนต์ในที่จอด กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ และกำหนด  
ระยะเวลาจอดรถยนต์

กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการควบคุมการจอดยานยนต์ในที่จอดยานยนต์เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม สั่งให้ผู้ขับขี่หยุดยานยนต์ในที่จอดยานยนต์ เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียค่าธรรมเนียม และสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขับขี่ยานยนต์ ซึ่งกระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับท้องถิ่นไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของตน ที่ทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่

กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเปรียบเทียบ

กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินค่าปรับไปใช้เกี่ยวกับการจัดระเบียบการจอดรถยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ สัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร การบูรณะทางหลวง สะพาน ชดใช้เงินกู้ในการก่อสร้างบูรณะทางหลวงและสะพาน

### **3. เรื่อง รายงานผลการจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ จดทะเบียนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาล ปรากฏว่ามีผู้ต้องขังลงทะเบียนทั้งหมด 47,276 คน เป็นชาย 36,378 คน หญิง 10,898 คน แยกตามลักษณะปัญหาได้ ดังนี้

1. แบบ สย.1 ปัญหาที่ดิน	จำนวน 25,852 คน
2. แบบ สย.2 ปัญหาคนเร่ร่อน	จำนวน 1,882 คน
3. แบบ สย.3 ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย	จำนวน 9,009 คน
4. แบบ สย.4 ปัญหาเด็กนักเรียนนักศึกษาประกอบอาชีพไม่เหมาะสม	จำนวน 489 คน
5. แบบ สย.5 ปัญหาการถูกหลอกลวง	จำนวน 600 คน
6. แบบ สย.6 ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	จำนวน 8,619 คน
7. แบบ สย.7 ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจน	จำนวน 17,953 คน

#### 4. เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการ

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอ

ทั้งนี้ ในการตรวจราชการดังกล่าว ได้มีการประชุมเน้นย้ำนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย พร้อมกับปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

1. ประชุมเน้นย้ำนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร โดยมีประเด็นสรุป ดังนี้

1.1 การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา ได้ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ส่วนราชการต่าง ๆ เร่งรัดที่จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์จังหวัดกำหนดไว้ และมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าภาพหลัก ต้องมีความเป็นทั้งนักปกครอง นักบริหาร และนักการตลาด อยู่ในตัวของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเอง และต้องมีความเป็นนักจัดการที่ดี โครงการในด้านต่าง ๆ ของในแต่ละส่วนราชการต้องมี สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมตลอดทั้งต้องนำผลกระทบทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม อุทกภัย หรือภัยที่ อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามการพัฒนา ทั้งทางด้าน กายภาพและด้านสังคมต้องดำเนินการอย่างควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง ดังนั้น การบูรณาการการพัฒนาจึงเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน ไม่เฉพาะการบูรณาการด้านพื้นที่เพียงประการเดียว ต้องบูรณาการโดยนำวิถีชีวิตของคนในสังคมมาพิจารณาควบคู่กันไป

1.2 เศรษฐกิจชายแดนประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การค้าชายชายแดน ระหว่าง 2 ประเทศ ให้ใช้ศักยภาพของจังหวัดให้เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการประสานความร่วมมือกับ ภาคเอกชน ลดความหวาดระแวงระหว่างกันและกัน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2547 รัฐบาลจะเริ่มดำเนินการจดทะเบียนคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยเพื่อเป็นการจัดระเบียบ แรงงาน ให้สรรหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ควรดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกหรือประกวดผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบในลักษณะของศิลปินพื้นบ้านหรือ

หัตถศิลป์ และดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือแสดงสัญลักษณ์ให้เป็นที่ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายนั้น ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบหรือผลิตโดยบุคคลดังกล่าว เพื่อเป็นหลักประกันในคุณภาพ และเป็นการเสริมคุณค่าของผลิตภัณฑ์ การจัดการตลาดการค้าเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งจำเป็น ต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วความต้องการของผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น และตลาดการค้าจะวิ่งเข้าสู่แหล่งผลิตเอง

1.3 การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ แนวคิดหลักของการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ คือการให้โอกาสแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่จะประกอบสัมมาอาชีพที่ดีและถูกต้อง ลดช่องว่างของสังคม ขจัดการเอารัดเอาเปรียบ การให้โอกาสผู้ด้อยโอกาสให้เข้าสู่แหล่งทุน เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการสร้างเสริมรายได้เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งให้เร่งรัดทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ให้พยายามลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดค่านิยมของประชาชนที่จะรักษาสถานภาพทางสังคมโดยการ สร้างภาระหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ประการใด

1.4 การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้ค้า และผู้ผลิตยาเสพติดที่ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง และเห็นผลมาแล้ว นั้น ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยมีเป้าหมายให้ยาเสพติดหมดไปจากพื้นที่รักษาไว้ซึ่งความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ รวมตลอดทั้งการพัฒนาอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้ จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืน เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ดำเนินการด้วยประการใด ๆ ที่จะเป็น การสร้างเงื่อนไขหรือปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน

1.5 มาตรการประหยัดพลังงาน ได้เน้นย้ำให้จังหวัดทำแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 โดยกำชับให้ส่วนราชการต่าง ๆ ประหยัดการใช้พลังงานให้ลดลงร้อยละ 10 ในเดือนกรกฎาคม 2547 พร้อมทั้งให้เร่งรัดประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และการใช้พลังงานอย่างประหยัด โดยให้ภาคราชการทำเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ในการประหยัดพลังงาน ซึ่งใน การดำเนินงานดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้มีการสั่งการไปยังส่วนราชการสังกัด และจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการแล้ว

2. การปฏิบัติการกิจตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญและรับทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชน โดยสรุป ดังนี้

2.1 การพัฒนาการค้าตามแนวชายแดน ณ ด้านถาวรบ้านปากแซง กิ่งอำเภอนาดาล อำเภอเขมรราชู บริเวณดังกล่าวมีการเดินทางเข้าออกเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างราษฎรฝั่งประเทศไทย และราษฎรเมืองละคอนเพ็ง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว อนึ่งในการพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนได้รับทราบความต้องการของประชาชนที่ต้องการจะให้ยกฐานะกิ่งอำเภอนาดาลขึ้นเป็นอำเภอเพื่อรองรับการค้าตามแนวชายแดน รวมทั้งการปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคต

2.2 การแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านบึงช่วย อำเภอเขมราฐ เดิมราษฎรในหมู่บ้านดังกล่าวมีการจำหน่ายยาเสพติดอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสถานที่ตั้งหมู่บ้านติดริมแม่น้ำโขง สะดวกต่อการนำเข้ายาเสพติด ต่อมาประชาคมหมู่บ้านได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะนำมาสู่ครอบครัวและชุมชน จึงได้รวมตัวกันทั้งผู้จำหน่ายและผู้เสพ จัดตั้งเป็นวิทยากรประจำหมู่บ้านรณรงค์ให้มีการลด ละเลิก จำหน่ายและเสพยาเสพติด โดยได้กลับไปประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา และประมง โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ รวมตลอดทั้งการเฝ้าระวังในสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติด จนกลับกลายเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

2.3 โครงการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน กรมที่ดินได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับราษฎรผู้ถือครองที่ดิน ตามหลักฐานใบจอง และ ส.ค.1 จำนวน 97 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,137-1-46 ไร่ ในพื้นที่ อำเภอเขมราฐ โดยได้ร่วมในการแจกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎร ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ

2.4 การมอบเบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก ได้สนับสนุนงบประมาณโดยจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้การช่วยเหลือคนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้ติดเชื้อ HIV ในการนี้ได้ร่วมมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ศูนย์การสงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ด้อยโอกาสต่อไป

2.5 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูล ในเขตชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี และเขตชุมชนอำเภวารินชำราบ ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือ โดยในการนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมอำเภวารินชำราบ จำนวนทั้งสิ้น 517 ครอบครัว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,337,100 บาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 676 ครอบครัว เป็นจำนวนเงิน 772,700 บาท

3. ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองนายสีเหลื่อ บุนคำ เจ้าแขวงสะหวันนะเขต ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี และความร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงสะหวันนะเขต โดยราษฎร



ทั้งสองฝ่ายจะใช้จุดผ่อนปรนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขมราฐ เป็นช่องทางเข้าออก เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน

## **5. เรื่อง อนุมัติໃຫຍ່บริษัท Anzoil (Thailand) Pty.Ltd. ເລື່ອນການປຸກປັດງານເຈາະສຳຮວງ 1 ຫຼຸມ ໃນແປລຸງ B7/38 ໃນອຳວຳໄທຍ**

ຄະນະຮັຼມນຕຣີ ອນຸມັດຕາມທີ່ກະທຣວງປຸລັງງານເສນອ ດັ່ງນີ້

ໃຫ້ບຣິຫັດ Anzoil (Thailand) Pty.Ltd. ເລື່ອນການປຸກປັດງານເຈາະສຳຮວງ 1 ຫຼຸມ ໃນແປລຸງ B7/38 ໃນອຳວຳໄທຍ ອອກໄປອີກ 10 ເດືອນ ຈນຄືງວັນທີ່ 31 ຄັນວາຄມ 2457 ແລະຮັບທຣາບການປ່ືຍນຊື່ອບຣິຫັດຈາກບຣິຫັດ Anzoil (Thailand) Pty.Ltd. ເປັນບຣິຫັດ Black Swan Petroleum Pty.Ltd. ໂດຍມີຜລດັ່ງຕັດວັນທີ່ 22 ຄັນວາຄມ 2546

ໃຫ້ກະທຣວງປຸລັງງານ ອອກສັມປທານປີໂຕຣເລືຍມເພີ່ມເຕີມ ຈບັບທີ່)2) ຂອງສັມປທານປີໂຕຣເລືຍມ ເລຂທີ່1/2542/57 ເພື່ອອນຸມັດິກດຳເນີນການຕາມຂໍ 1

ກະທຣວງປຸລັງງານຮາຍງານວ່າ ບຣິຫັດ Anzoil (Thailand) Pty.Ltd. ຜູ້ຮັບສັມປທານປີໂຕຣເລືຍມ ເລຂທີ່1/2542/57 ໄດ້ມີໜັງສືອລງວັນທີ່ 1 ຄັນວາຄມ 2546 6 ມກຣາຄມ 2547 ແລະ 5 ເມຂາຍນ 2547 ແຈ້ງຂອເລື່ອນການດຳເນີນງານສຳຮວງປີໂຕຣເລືຍມຕາມຂໍຜຸກພັນ ໃນຂ່ວງທີ່ໜື່ງ ປີທີ່ສາມຂອງແປລຸງ B7/38 ໃນອຳວຳໄທຍ ຄືການເຈາະຫຼຸມສຳຮວງ 1 ຫຼຸມ ຕ່ຳໃຊ້ຈ່າຍ 4.5 ລ້ານດອລລາຣ໌ສຸ່ຮຸ້ງ ຈື່ງຈະຕ້ອງດຳເນີນງານຢາຍໃນ ວັນທີ່ 2 ມີນາຄມ 2547 ອອກໄປອີກ 10 ເດືອນ ຈນຄືງວັນທີ່ 31 ຄັນວາຄມ 2547 ເນື່ອງຈາກບຣິຫັດ ໄດ້ນຳການປຣະມວລຜລຂໍອຸລການສຳຮວງວັດວາມໄຫວສະເທືອນບຣິເວນໂຄຣງສຳຮວງທຸງສຳຮວງແລະຂຸນທອງ ໃນແປລຸງດັ່ງຄ່າວາມາປຣະມວລຜລຂໍອຸລອີກຄັ້ງໜື່ງ ເພື່ອໃຫ້ເກີດວາມແນ່ນຍຳໃນການກຳເນີນ ຫຼຸມເຈາະທີ່ເໝາະສມ ຈື່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເຕຣຍມການເຈາະເພີ່ມຂື້ນ ຮວມທັງໄດ້ຂອປ່ືຍນຊື່ອບຣິຫັດຈາກບຣິຫັດ Anzoil (Thailand) Pty.Ltd. ເປັນບຣິຫັດ Black Swan Petroleum Pty.Ltd. ໂດຍມີຜລດັ່ງຕັດວັນທີ່ 22 ຄັນວາຄມ 2546

ກະທຣວງປຸລັງງານ ໄດ້ປືຈາຣນາປຣະກອບວາມເຫັນຂອງຄະນະກຣມການປີໂຕຣເລືຍມແລ້ວ ເຫັນວ່າການທີ່ບຣິຫັດ ຜູ້ຮັບສັມປທານ ໄດ້ສາມາດເຈາະຫຼຸມສຳຮວງ 1 ຫຼຸມ ໄດ້ທັນຢາຍໃນຮະຍະເວລາທີ່ກຳເນີນ ເນື່ອງຈາກມີການປ່ືຍນແປລຸງຜູ້ຮັບສັມປທານໃຫ້ຕ້ອງຄືກຳຮວງຂໍອຸລເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກຳເນີນຫຼຸມເຈາະທີ່ແນ່ນຍຳ ແລະເພີ່ມອັກສອນໃນການປືໂຕຣເລືຍມ ອີກທັງການເຈາະຫຼຸມສຳຮວງຈະໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍອຸລເກືຍກັບແຫ່ງປີໂຕຣເລືຍມເພີ່ມມາຂື້ນ ເນື່ອງຈາກແປລຸງ B7/38 ອຸຍໄດ້ເຄືຍກັບແປລຸງ B6/27 (ແຫ່ງນາງນວລ) ຂອງບຣິຫັດ ປຕທ.ສຸ. ອິນເຕຣ໌ເນັຊັນແນລ ຈຳກັດ ການເຈາະຫຼຸມສຳຮວງໃນແປລຸງ B7/38 ຈະໃຫ້ກຳພຣວມຂອງການປັດວາແຫ່ງປີໂຕຣເລືຍມໃນອຳວຳໄທຍຕອນຄ່ວາເປັນໄປອຸຍໄດ້ມີປຣະສືທຣິກຳພືງຂື້ນ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาที่ขออนุมัติให้เลื่อนการปฏิบัติงาน (มีนาคม-ธันวาคม 2547) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความตั้งใจที่จะทำการเจาะหลุมสำรวจ อีกทั้งการพิจารณาให้บริษัทฯ เลื่อนการเจาะสำรวจดังกล่าว จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าทางราชการได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการดำเนินงานด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานและพยายามที่จะให้งานดำเนินไปโดยสะดวก ราบรื่น และเกิดประโยชน์แก่รัฐ รวมทั้งเพิ่มโอกาสที่จะพบปิโตรเลียมมากขึ้น จึงเห็นควรอนุมัติให้ตามที่บริษัทฯ เสนอขอ และโดยที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22 (1) กำหนดให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจให้สัมปทานปิโตรเลียม โดยนัยดังกล่าวก็ควรอนุญาตให้แก้ไขข้อผูกพันในสัมปทานปิโตรเลียมได้ในกรณีที่เหตุอันควร

---

## **6. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการจ้างงาน สร้างอาชีพเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขรายงาน สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เพื่อการจ้างงานสร้างอาชีพของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างการ ดำเนินการ ดังนี้

**1. โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องถึงปัจจุบัน** ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบปกติของกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ โดยมีการจ้างงาน 2,354 คน จำนวนเงินทั้งสิ้น 101,849,191 บาท ได้แก่

- 1.1 โครงการจ้างประชาชนช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน โดยมีการจ้างงาน จำนวน 1,907 คน จำนวนเงินที่ใช้ 93,807,870 บาทต่อปี
- 1.2 โครงการจ้างประชาชนช่วยปฏิบัติงานในสถานอนามัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการจ้างงาน จำนวน 275 คน จำนวนเงินที่ใช้ 4,906,740 บาทต่อปี
- 1.3 โครงการจ้างประชาชนพนมหมอกคว้น เพื่อควบคุมยุงพาหะนำโรค โดยมีการจ้างงาน จำนวน 122 คน จำนวนเงินที่ใช้ 1,904,581 บาทต่อปี
- 1.4 โครงการจ้างประชาชนเพื่อปฏิบัติในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โดยมีการจ้างงานจำนวน 50 คน ระยะเวลา 6 เดือน (กันยายน-เมษายน)2547) จำนวนเงินที่ใช้ 1,230,000 บาท

**2. โครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมการในการดำเนินการ** โดยมีการจ้างงาน 14,779 คน จำนวนเงินที่ใช้ 54,401,275 บาท จำแนกเป็น

**2.1 โครงการที่ส่วนราชการมีงบประมาณปกติสำหรับดำเนินการ** จำนวน 3 โครงการ โดยมีการจ้างงาน 14,725 คน จำนวนเงินทั้งสิ้น 33,001,275 บาท ได้แก่

- 1) โครงการสำรวจสถานะสุขภาพครัวเรือน และการทำบัตรประกันสุขภาพสำหรับประชาชนทุกคนในพื้นที่ โดยมีการจ้างงาน ประชาชนทั่วไป จำนวน 1,240 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (.อสม) 12,235 คน รวมทั้งการอบรมเพื่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจ้างประชาชนต่อเนื่องเพื่อช่วยปฏิบัติงานในสถานอนามัย ระยะเวลา 6 เดือน จำนวนเงินที่ใช้ ทั้งสิ้น 29,961,275 บาท
- 2) การอบรมการนวดไทย เพื่ออบรมให้ประชาชนสามารถนวดคลายเครียด และนำไปประกอบอาชีพได้ จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน จำนวนเงินที่ใช้ 390,000 บาท
- 3) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดยการอบรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนในพื้นที่ จำนวน 1,200 คน จำนวนเงินที่ใช้ 2,650,000 บาท

**2.2 โครงการที่มีแผนปฏิบัติการสำหรับดำเนินการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบในหลักการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล** จำนวน 1 โครงการ โดยมีการจ้างงาน 54 คน จำนวนเงินทั้งสิ้น 21,400,000 บาท คือ โครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ซึ่งจะเป็นการจ้างอาสาสมัครวัยรุ่นในพื้นที่ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยปฏิบัติงานแก้ปัญหาวัยรุ่นเรียนวัยรุ่น รวมทั้งการดำเนินการแก้ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นอย่างครบวงจร โดยมีจำนวนการจ้างงาน 54 คน จำนวนเงินที่ต้องใช้ทั้งสิ้น 21,400,000 บาท

**สรุปโครงการจ้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข ของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้และมีความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ โดยมีการจ้างงาน สร้างอาชีพ จำนวน 17,133 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 156,250,466 บาท ดังนี้**

โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องถึงปัจจุบัน มีการจ้างงาน สร้างอาชีพ จำนวน 2,354 คน จำนวนเงิน 101,849,191 บาท

โครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมการในการดำเนินการ มีการจ้างงาน สร้างอาชีพ จำนวน 14,779 คน จำนวนเงิน 54,401,275 บาท

---

## **7. เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2547 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ดังนี้

### **การดำเนินกิจกรรม**

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งดำเนินการในระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2547 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี จากทุกอำเภอในจังหวัดยะลา จำนวน 60 คน

บุคลากรสาธารณสุขและกลุ่มแม่บ้านคัดเลือกเยาวชนจากพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 30 คน

ตำรวจชุมชนสัมพันธ์คัดเลือกเยาวชน จำนวน 30 คน

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา คัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์จากทุกอำเภอ ในจังหวัดยะลา จำนวน 30 คน

กิจกรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับลูกวัยรุ่นสำหรับพ่อแม่ โดยเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองของเยาวชนมาฟังการบรรยายโดยวิทยากรจากกรม/ซึ่งจัดให้มีขึ้น "การอยู่ร่วมกับลูกวัยรุ่นอย่างมีความสุข" สุขภาพจิตในหัวข้อเรื่อง ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2547 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

### **สรุปผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน**

จากการผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องปัญหาต่าง ๆ ของภาคใต้ปัญหาของจังหวัดยะลา และการสังเคราะห์ทางออกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ สามารถประมวลได้ดังต่อไปนี้

**เป้าหมายของชีวิต** กลุ่มเป้าหมายสะท้อนความคาดหวังต่อเป้าหมายของชีวิตใน 2 เรื่อง คือ ความต้องการให้การเดินทางของชีวิตมีความสุขและพร้อมที่จะทำฝันให้เป็นจริงด้วยการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

### **การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาภาคใต้**

- 1) **ปัญหาภาคใต้ เศรษฐกิจ** ล้าหลัง ไม่พอกินพอใช้ **สังคม** ขาดโครงสร้างสนับสนุนที่พอเพียง **วัฒนธรรม** ขาดความสามัคคีและการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย **การเมือง** รุ่มร้อน เกิดการใช้กำลังปะทะขัดแย้ง
- 2) **แนวทางแก้ไข** ยอมรับ เคารพ เห็นคุณค่า ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง, สนับสนุนการพากเพียรทำงาน ไม่รอโชคกลาง โดยใช้ศักยภาพของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

### โครงการพัฒนาจังหวัดยะลาของเยาวชน

- 1) **ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา** เริ่มต้นที่การปรับปรุงโครงสร้างทางสังคม ในชุมชนภาคใต้และจังหวัดยะลา คลี่คลายเรื่องความเป็นธรรม อำนาจ และการเมืองที่ขัดแย้ง พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของภูมิภาคให้กระจายทั่วทุกชุมชน
- 2) **โครงการพัฒนาที่จะเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน** เยาวชนได้คัดเลือกปัญหามาพัฒนาเป็นโครงการ จากเกณฑ์พิจารณา 3 ประการ คือ ปัญหาเร่งด่วนควรแก้ไข ปัญหาที่แก้แล้วจะแก้ปัญหาอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น และปัญหาที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ดังนี้

ด้านสังคม โครงสร้างการคมนาคม การศึกษา มุ่ง (เบตงนำเสนอ.อ) รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาที่มีอยู่ (ธารโตนำเสนอ.อ) พัฒนาเศรษฐกิจ และ (บันนังสตา นำเสนอ.อ) ในวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ ปอเนาะ (กาบังนำเสนอ.อ) การศึกษานอกระบบระยะสั้น มุ่งอาชีพ

ด้านการเมือง แก้ปัญหาการก่อการร้าย พัฒนาความ (เมืองนำเสนอ.อ) และความร่วมมือสามัคคี (รามันนำเสนอ.อ) สามัคคีของผู้นำชุมชน (ยะหานำเสนอ.อ) ระดับหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจน (กรงปินังนำเสนอ.อ)

### 3) กิจกรรมโครงการ

กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่ตัวแทนแต่ละอำเภอ / นำเสนอ

อำเภอ	กิจกรรมโครงการที่นำเสนอ/
เบตง	ชมรมเยาวชน BETONG รักรบ้านเกิด
เมือง	ชมรมคนรักยะลา
กาบัง	ชมรมเยาวชนไม่ว่างงาน อำเภอกาบัง

บันนังस्ता รามัน ยะหา กรงปีนัง ธารโต	ความรู้พัฒนาบ้านบันนังस्ता รามันรักถิ่นเกิด ลีเกฮูลูเพื่อความรักความเข้าใจของสองเรา มหกรรมชมของดีอำเภอกรงปีนัง ชมรมธารโตสร้างบัณฑิต
--	---

## **8. เรื่อง การรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามผลการเยือนลังกาวิของ นายกรัฐมนตรี**

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามผลการเยือนลังกาวิของ นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2546 ตามรายงานของกระทรวงการ ต่างประเทศ สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

ปัญหาเขตแดนบริเวณหลักเขตแดนที่ 69-72 (บุกิตเยลีชณะนี้อยู่ระหว่างการ ( พิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศในข้อเสนอใหม่ที่ฝ่ายมาเลเซียส่งมาให้ ไทยพิจารณา

การแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 ในระหว่างการเยือน มาเลเซียของ นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีทั้งสองย้าถึงความร่วมมือที่จะร่วมกัน แก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติโดยฝ่ายมาเลเซียรับทราบว่าย้าไทยจะมีการใช้ บัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่ (Smart Card) ในลักษณะเดียวกับมาเลเซีย ซึ่ง จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านทะเบียนราษฎรระหว่างกันเพื่อช่วยตรวจสอบ สถานะของบุคคลสองสัญชาติ และฝ่ายไทยได้มอบรายชื่อโจรก่อการร้ายที่คาดว่า จะเป็นบุคคลสองสัญชาติให้ฝ่ายมาเลเซียพิจารณา

การแก้ไขกฎระเบียบ Made in Malaysia กระทรวงการต่างประเทศได้บรรจุเรื่องนี้ไว้ ใน Aide Memoire ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบให้ดาโต๊ะซรี อับดุลลาห์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547

ความร่วมมือการตรวจลงตรา กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีมติให้ศึกษาพิจารณากำหนดมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

## **9. เรื่อง การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์สหภาพสากลไปรษณีย์**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ของสหภาพสากลไปรษณีย์ และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ในการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ของประเทศไทยไว้เป็นการล่วงหน้า ตามข้อเสนอของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สหภาพสากลไปรษณีย์กำหนดให้มีการประชุมสหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 23 (23<sup>rd</sup> UPU Congress) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2547-5 ตุลาคม 2547 ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย และระหว่างการประชุมจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหารและสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์เช่นทุกสมัยการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเห็นว่า ประเทศไทยสมควรเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ เนื่องจากการเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์จะทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างมาก และสามารถมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารและพัฒนากิจการไปรษณีย์ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะนำเกียรติยศมาสู่ประเทศไทยและก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการกิจการไปรษณีย์ ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแล้ว ยังเน้นบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการไปรษณีย์ในภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย

---

## **10. เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยหากจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ที่มีใช้สาระสำคัญก่อนลงนามและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ก็ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการได้โดยประสานงานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในนามของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทย ก่อนกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างภาคีคู่สัญญาในการสนับสนุนความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีให้เป็นไปตามขอบบันทึกความเข้าใจฯ และกฎข้อบังคับของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ สหภาพสากลไปรษณีย์องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศและองค์การภูมิภาคด้านสารสนเทศและการสื่อสารที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิก

---

## **11. เรื่อง การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding , MOU) โครงการความร่วมมือกับศูนย์วิจัยภายใต้รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย**

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ ( Memorandum of Understanding , MOU) โครงการความร่วมมือกับศูนย์วิจัยภายใต้รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรให้มีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมในลุ่มแม่น้ำท่าจีนไปดำเนินการต่อไปด้วย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า ศูนย์วิจัยภายใต้รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ (NCCRN-S) ประสานผ่านทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 และมีมติที่ประชุมเห็นชอบที่จะให้มีการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยร่วมกัน โดยในระยะแรกจะเป็นโครงการจัดทำกลยุทธ์ในการจัดการน้ำเสียในลุ่มน้ำท่าจีน และจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางใช้ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความเห็นว่า ร่างบันทึกความเข้าใจนี้ไม่มีลักษณะเป็นความตกลงระหว่างประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 แต่เป็นการทำสัญญาทั่วไประหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทย ศูนย์วิจัยภายใต้รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายใน

โครงการจัดทำกลยุทธ์ในการจัดการน้ำเสียในลุ่มน้ำท่าจีน มีขอบเขตของการร่วมมือสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมมลพิษจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับลุ่มน้ำท่าจีนเพื่องานวิจัยทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำท่าจีน โดย NCCR N-S จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งแก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่นอย่างเด็ดขาดก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ



NCCR N-S จะให้การสนับสนุนแก่กรมควบคุมมลพิษ ตามที่ร้องขอในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน บ้านเรือน และหลักการวิเคราะห์ความแปรผันเคลื่อนที่ของมวลสารวัสดุในพื้นที่ศึกษา

ในการดำเนินงานจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกรมควบคุมมลพิษ NCCR N-S และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยจะทำหน้าที่หลักในการจัดตั้งและตรวจสอบความก้าวหน้าของกิจกรรมการศึกษาวิจัย

---

## **12. เรื่อง สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคุ้มครอง ฌ จังหวัด เชียงราย**

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคุ้มครอง ฌ จังหวัด เชียงราย ตามที่คณะทำงานเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคุ้มครอง ฌ และกำหนดให้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การคุ้มครองเป็นวาระแห่งชาติที่มีผลกระทบและความรุนแรงเทียบเท่ากับปัญหายาเสพติด

คณะทำงานเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการคุ้มครอง ฌ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งแรก ฌ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2547 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์) เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 326 คน ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐ 187 คน ภาคเอกชน 45 คน สถานทูต 16 คน องค์กร/องค์กรต่างประเทศ 38 คน และสื่อมวลชน 40 คน ซึ่งมีสาระสำคัญของสรุปผลการประชุมฯ ดังนี้

### **1. ช่วงแรก เป็นการบรรยายพิเศษและการอภิปราย รวม 5 หัวข้อ ดังนี้**

- 1) การบรรยายพิเศษของรองนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์ ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์) ภาพรวมและความเป็นมาของการคุ้มครอง ฌ ในโลก" ประธานเปิดการประชุมฯ เรื่อง "สถานการณ์ในประเทศไทยและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

สาระสำคัญ การคุ้มครอง ฌ เป็นปัญหาที่มวลมนุษยชาติกระทำรุนแรงต่อมนุษย์ที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน และได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการคุ้มครอง ฌ เทียบกับปัญหายาเสพติดการแก้ไขจะต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองและความเป็นผู้นำ และได้เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาการคุ้มครอง ฌ 9 ข้อ ได้แก่ 1) การป้องกัน 2) การปราบปราม 3) การบำบัดฟื้นฟู 4) การข่าว 5) การต่างประเทศ 6) การประสานงาน 7) การวิจัยและพัฒนา 8) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และ 9) การบริหารจัดการ

- 2) การบรรยายพิเศษของ นางสาวสุรี จุติกุล ประธานคณะกรรมการประสานการแก้ไข ปัญหาการค้าเด็กและหญิง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไข" .ศ.ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ2540 จนถึงปัจจุบัน"

สาระสำคัญ ได้เสนอการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน 6 ข้อ ได้แก่ 1) การบังคับ ใช้นโยบาย การนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ/2) จัดให้มีหน่วยงานภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดูแลเด็กและสตรี 3) นำบันทึกข้อตกลง ระหว่างภาครัฐและเอกชนการพิจารณาผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 4) ประสานงานในระดับ ทวิภาคีและพหุภาคีให้มากขึ้น 5) สร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ระดับ ปฏิบัติและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ควบคุมนโยบาย ผู้บริหารองค์กรและ/ 6) การติดตามประเมินผล

- 3) การบรรยายพิเศษของ ศาสตราจารย์ สุภางค์ จันทวานิช เรื่อง ผลการวิจัย" "เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาในการป้องกันการถูกล่อลวง

สาระสำคัญ ได้สรุปปัญหาการค้ามนุษย์ที่ได้จากการทำวิจัย 6 ข้อ ดังนี้ 1) ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจขาดความเข้าใจการทำงานด้าน การค้ามนุษย์ 2) ความไม่ชัดเจนในการตัดสินใจใครเป็นเหยื่อ 3) ขาด เอกภาพในการปฏิบัติตามนโยบาย 4) บทลงโทษไม่รุนแรง 5) ข้อขัดแย้ง ในขั้นตอนต่าง ๆ ระหว่างประเทศ ต้นทางและปลายทางมีผลให้การ ช่วยเหลือล่าช้า 6) ผู้ตกเป็นเหยื่อไม่ร่วมมือในการให้ข้อมูล และมีข้อเสนอ ประเด็นวิจัย 6 ข้อ คือ 1) หาบทเรียนที่ดี (Best Practices) ในการฟื้นฟูผู้ ตกเป็นเหยื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในประเทศต้นทางได้อย่างยั่งยืน 2) หา วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกล่อลวง 3) การเฝ้าระวังในประเทศต้นทาง 4) การแทรกแซงในเส้นทางการค้ามนุษย์ 5) การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้าม ชาติ และ 6) แนวปฏิบัติต่อผู้เสียหายในสถานะเหยื่อของการค้ามนุษย์

- 4) การอภิปรายของผู้แทนภาครัฐในประเทศไทย องค์กรสหประชาชาติและองค์กร ระหว่างประเทศ เรื่อง กติการะหว่างประเทศ การประสานความร่วมมือระหว่าง" ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และ บทเรียนที่ดีในการดำเนินการร่วมกัน"

สาระสำคัญ ได้กล่าวถึงอนุสัญญาและพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และ บทบาทของไทยในการเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และบทบาทขององค์กรสหประชาชาติในการเป็น หน่วยงานที่เชื่อมความสัมพันธ์ของรัฐต่าง ๆ ให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชน ของบุคคลโดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในของรัฐนั้น และได้กล่าวถึง สาเหตุสำคัญของปัญหาการค้ามนุษย์เกิดจากมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์

รวมทั้งประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่าง  
ภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ และการมีบันทึก  
ข้อตกลง

- 5) การอภิปรายของผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน เรื่อง การดำเนินการที่ผ่านมาของ"  
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ใน  
"ประเทศไทย

สาระสำคัญ กล่าวถึงการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ของ  
ประเทศไทยในด้านการป้องกัน การบังคับใช้กฎหมาย การนำผู้กระทำผิด  
มาลงโทษ การคุ้มครองเหยี่ยวา และการส่งกลับ รวมทั้งความร่วมมือ  
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน การจัดทำบันทึก  
ข้อตกลงในระดับต่าง ๆ

**2. ช่วงที่สอง** เป็นการประชุมกลุ่มย่อย ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นตามหัวข้อ  
ที่สนใจ 4 หัวข้อ และที่ประชุมกลุ่มย่อยได้เสนอมมาตรการในการแก้ไขปัญหาการค้ำ  
มนุษย์ดังนี้

- 1) การป้องกันมิให้หญิงและเด็กตกเป็นเหยื่อของการค้ำมนุษย์กำหนดเป็น 2 ระยะ  
ได้แก่ 1) มาตรการระยะเร่งด่วน ให้ความสำคัญด้านข้อมูลการค้ำมนุษย์ระดับ  
จังหวัด กรประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ และ  
กำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดที่มีความรุนแรงของปัญหา 2)  
มาตรการระยะยาว ให้ความสำคัญในการพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็ง และส่งเสริม  
บทบาทครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และผู้นำชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวัง  
ปัญหาการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมที่เสี่ยง การจัดสรรทุนการศึกษาให้  
กว้างขึ้น และพัฒนาทักษะอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาด
- 2) การบังคับใช้กฎหมายและการนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ได้กำหนดมาตรการ  
เร่งด่วน 5 ข้อ ได้แก่ 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างตำรวจ ศาล อัยการ เพื่อ  
สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน 2) กำหนดค่านิยมของคำว่า เพื่อ "สมคบ"  
เพิ่มโทษกับผู้ร่วมกระทำผิด3) จัดทำหลักเกณฑ์การคัดแยก และ "เหยื่อ"  
"ผู้ต้องหา"4) จัดทำหลักสูตรการสอบสวนร่วมกันของเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ และ  
5) แก้ไขกฎหมายกรณีผู้หญิงเป็นเหยื่อของการค้ำมนุษย์ให้มีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ  
เข้าไปช่วยเหลือเช่นเดียวกับเด็กเป็นเหยื่อการค้ำมนุษย์
- 3) การคุ้มครองและเยียวยาหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ำมนุษย์ ได้กำหนด  
มาตรการเร่งด่วนโดยการประชาสัมพันธ์ปัญหาไปสู่สาธารณชนเพื่อให้เป็นกลุ่ม  
เฝ้าระวังส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสำหรับคุ้มครอง และเยียวยาผู้ตกเป็นเหยื่อ และ  
ดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำบันทึกข้อตกลงไปปฏิบัติอย่างแท้จริง

- 4) การร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกัน การนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การคุ้มครอง และการเยียวยา กลุ่มนี้ได้เสนอมติการ / ได้แก่ 1) การจัดให้มีทุนแรงงานเพื่อดูแลคนไทยในต่างประเทศ 2) ผลักดันให้รัฐมนตรีแรงงานอาเซียนมีบทบาทในการคุ้มครองและดูแลปัญหาการค้ามนุษย์ 3) หากมีหญิงและเด็กต่างชาติที่ถูกล่องลวงได้รับการช่วยเหลือส่งกลับประเทศและมีแนวโน้มว่าจะถูกลงโทษจากประเทศต้นทางให้สามารถส่งไปพักพิงในค่ายอพยพขององค์การ UNHCR 4) จัดให้มีผู้ประสานงานด้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ

---

### **13. เรื่อง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

ให้ความเห็นชอบโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข (.สศ)

อนุมัติงบประมาณดำเนินการสำหรับการผลิตแพทย์เพิ่มตามโครงการฯ ดังกล่าวเป็นงบดำเนินการประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท ปี รวม/คน/19,221 ล้านบาท ส่วนงบลงทุนให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรให้ตามเหตุผลความจำเป็นของสถาบันผลิตแพทย์แต่ละแห่งต่อไป

อนุมัติใช้งบกลางของปีงบประมาณ 2547 สำหรับนักศึกษาที่รับเพิ่มอีก 596 คน ตามโครงการ ฯ ในวงเงินจำนวน 59.6 ล้านบาท

โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4.1 (ฝ่ายการศึกษา) ไปประสานกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการเสนอว่า

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6 (เดิมได้แจ้งมติเกี่ยวกับ (แผนแม่บทกำลังคนด้านสาธารณสุข โดยให้กระทรวงสาธารณสุขปรับแผนกำลังคนให้ชัดเจนขึ้น โดยจัดทำเฉพาะแผนความต้องการกำลังคนและงบประมาณในส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ ส่วนแผนการผลิตนักศึกษาแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขควรแจ้งความต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขประมาณความต้องการแพทย์แล้ว โดยกำหนดอัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชน 1: 1,800 และจัดทำแผนตามจำนวนประชากรใน ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลแต่ละแห่งควบคู่กับการวางแผนกระจายกำลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการและภาระงานที่ต้องดูแลประชากรในความ รับผิดชอบจริง โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงของประชาชนเป็นหลัก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แล้ว เห็นควรเพิ่มการผลิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์ เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ โดยแบ่งเป็นโครงการ ๒ โครงการ งบประมาณรวม 19,221 ล้านบาท ดังนี้

2.1 โครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์เพิ่มของสถาบันผลิตแพทย์ พ .ศ.2547-2556 สามารถรับนักศึกษาแพทย์ตลอดโครงการรวม 6,871 คน ใช้ งบประมาณในส่วนของงบดำเนินการสนับสนุนการผลิตแพทย์เพิ่มทั้ง 10 รุ่น จนสำเร็จการศึกษาเป็นเงิน 12,368 ล้านบาท

2.2 โครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท พ .ศ.2547-2556 (โครงการความร่วมมือผลิตแพทย์ระหว่าง สธกับ . สามารถรับนักศึกษาแพทย์ตลอด (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการ3,807 คน ใช้งบประมาณในส่วนของงบดำเนินการสนับสนุนการ ผลิตแพทย์เพิ่มทั้ง 10 รุ่น จนสำเร็จการศึกษา เป็นเงิน 6,853 ล้านบาท

ส่วนงบลงทุนขอให้พิจารณาสนับสนุนแก่สถาบันผลิตแพทย์ตามเหตุผลและความจำเป็น ของแต่ละแห่ง ทั้งนี้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์และแพทยสภาจะเป็นผู้ดูแลตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพมาตรฐานบัณฑิตแพทย์อย่างใกล้ชิด และเพื่อให้โครงการผลิต แพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของสาธารณสุข สามารถรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มในปีการศึกษา 2547 นี้

---

#### **14. เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้และวงเงินบาทสมทบโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน**

คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ พัฒนาฝีมือแรงงานตามที่ กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้

รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้และวงเงินบาทสมทบ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2539 จากกรอบวงเงินกู้ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นกรอบ วงเงินกู้ 66.494 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และกรอบวงเงินบาทสมทบ 73 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นกรอบเงินวงเงินบาทสมทบ 53.236 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 1,184,909.45 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 47,396,378.32 บาท ใช้อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ)1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 40 บาทเพื่อชำระหนี้ตามสัญญา และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม (ลดอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันชำระ-กรณีมีการเพิ่ม

โดยกระทรวงแรงงานดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณต่อไป

กระทรวงแรงงานเสนอว่า

1. การดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งผลการดำเนินโครงการฯ มีปัญหาและอุปสรรคสรุปได้ ดังนี้

#### 1.1. ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

- 1) พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการฝึก 80 สาขา พัฒนาและปรับปรุง มาตรฐานฝีมือแรงงาน 80 สาขา พัฒนาระบบการฝึกแบบอิงเกณฑ์ ความสามารถและชุดการฝึก CBST (Competency Based Skill Training) จำนวน 25 ชุดการฝึก ตลอดจนพัฒนาระบบจัดการฝึก
- 2) จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การฝึก เพื่อใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานใน พื้นที่เป้าหมาย 22 แห่ง
- 3) จัดฝึกอบรมบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 3,754 คน

#### 1.2 ผลการใช้จ่ายเงินตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

##### 1) เงินกู้

- (1) วงเงินกู้ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 68.037 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ เทคโนโลยีการฝึกจ้างที่ปรึกษา ซึ่งได้ก่อนนี้ผูกพันตามรายการและ วงเงินที่ธนาคารพัฒนาเอเชียอนุมัติเห็นชอบมาโดยตลอด สิ้นสุด วันที่ 28 มิถุนายน 2545
- (2) สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังได้ขอยกเลิกวงเงินกู้ บางส่วน คงเหลือกรอบวงเงินกู้ จำนวน 66.494 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ มีผลกระทบทำให้มูลค่าสัญญาตามข้อ )1) ที่ก่อนนี้ผูกพัน ไว้สูงกว่ากรอบวงเงินกู้ จำนวน 1.543 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

(3) ผลจากการยกเลิกวงเงินกู้ ตามข้อ 2) จึงต้องเบิกจ่ายภายใต้กรอบวงเงินกู้ จำนวน 66.494 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

## 2) เงินสมทบจากรัฐบาล

ภายใต้เงื่อนไขเงินบาทสมทบ วงเงินบาทสมทบ 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ พ.ศ. 2540 - 2546 เป็นเงินจำนวน 1,791.607ล้านบาท (ประมาณ) 52.051 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(

2. ได้มีการประชุมหารือเพื่อแนวทางชำระหนี้ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ซึ่งผลจากการประชุมสรุปได้ ดังนี้

2.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอใช้งบประมาณจากโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นจำนวน 57.190 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์แทนรายการที่จะโอนไปชำระหนี้ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับการจัดสรรเงินภายใต้หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นจำนวน 57.190 ล้านบาท

2.2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๔๖ งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ เพื่อชำระหนี้ตามสัญญา รายการที่โอนเป็นรายการที่ได้รับงบประมาณจัดสรรจากโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อจัดซื้อแทนแล้ว ซึ่งสำนักงบประมาณเห็นว่าการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว จะทำให้กรอบวงเงินกู้และกรอบวงเงินบาทสมทบต่างไปจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

2.3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2546 เนื่องจากงบประมาณปี พ.ศ.2540 - 2546 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับจัดสรรเงินบาทสมทบ คิดเป็นเงินประมาณ 52.051 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในครั้งนี้ จำนวน 1.248 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอยู่ภายในกรอบวงเงินบาทสมทบจำนวน 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสำนักงบประมาณเห็นว่าการยกเลิกวงเงินกู้ จำนวน 13.506 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยภาพรวมกรอบวงเงินรวมทั้งโครงการจะต้องลดลง ประกอบกับการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2546 จำนวน 54,034,440 บาท เพื่อไปสมทบโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานทำให้สัดส่วนเงินกู้และเงินงบประมาณสมทบเปลี่ยนแปลง ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงิน และให้ความเห็นชอบในกรณีใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปชำระหนี้ส่วนเงินกู้ก่อน แล้วจึงขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ

2.4 จากความเห็นสำนักงบประมาณในข้อ 2.3 ทำให้เหลือหนี้ผูกพันจำนวน 14 สัญญา ซึ่งมีทั้งที่เป็นเงินสกุลไทยบาทและเงินสกุลต่างประเทศ คิดเป็นหนี้ที่ต้องชำระจำนวน 13,430,258.32 บาท และ 849,153 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ประมาณ 1,184,909.45 ดอลลาร์สหรัฐฯ

2.5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้พิจารณาที่จะเจียดจ่ายจากงบประมาณประจำปี 2547 เพื่อนำมาชำระหนี้ผูกพัน 1.184 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปรากฏว่าจนถึง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547 ไม่สามารถนำมาเจียดจ่ายชำระหนี้ได้จึงมีความจำเป็นต้องขอใช้จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

---

## **15. เรื่อง อนุมัติจัดทำประกันภัยสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ระดับผิวพื้น**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ดังนี้

เห็นชอบให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ จัดทำประกันภัยสำหรับสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยากระดับผิวพื้น (เสาสูง) 100 เมตร จำนวน (5 สถานี ต่อเนื่องจากเดิมเป็นระยะเวลา 5 ปี .ศ.ปิงบประมาณ พ)2548 - ปิงบประมาณ พ.ศ.2552)

เห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัย ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท ต่อปี ต่อ 1 สถานี จำนวน 5 สถานี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

โดยให้ความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ที่แจ้งว่าการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับสถานีตรวจอากาศทางอุตุนิยมวิทยากระดับพื้นดิน เป็นอัตราฯ ที่ต่ำกว่าอัตราฯ ที่ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์กำหนดเป็นมาตรฐานให้ทุกบริษัทถือปฏิบัติ จะต้องขอรับความเห็นชอบจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์เป็นกรณีพิเศษก่อน ไป พิจารณาดำเนินการด้วย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ รายงานว่า มีความจำเป็นต้องเสนอ เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ด้วยเหตุผลความจำเป็น ดังนี้

การจัดทำประกันภัยของรัฐ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี )23 พฤศจิกายน 2542 ) ที่เคยอนุมัติให้กรมควบคุมมลพิษจัดทำ ประกันภัย สถานีตรวจวัดสภาพอากาศฯ จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ .ศ.2547



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีเงื่อนไขให้ผู้เช่าต้องจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อตามกฎหมายต่อสาธารณะตลอดอายุการเช่าที่ดินกับบริษัทประกันภัยที่ผู้เช่าเห็นชอบ

การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการเรียกค่าสินไหมทดแทนสูงทำให้ข้อเสนอค่าเบี้ยประกันสูง จึงขอเพิ่มอัตราค่าเบี้ยประกันภัยจากเดิมที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 เป็นอัตราค่าเบี้ยประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท ต่อปี 1 สถานี

---

## **16. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วให้ถูกต้องตามนัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโดยด่วนต่อไป ทั้งนี้ ให้สำนักงานประมาณดำเนินการแก้ไขเอกสารงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันและดำเนินการต่อไปได้

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ....อยู่ในขั้นตอนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย โดยตามโครงสร้างใหม่ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรวม 41 แห่ง และจะมีผลกระทบต่อรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไว้แล้ว กล่าวคือ จะต้องกระจายวงเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่ตั้งไว้สำหรับสถาบันราชภัฏ เพื่อไปกำหนดเป็นงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมทั้งต้องแก้ไขเอกสารงบประมาณรายจ่ายเล่มอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏให้สอดคล้องกันด้วย

กรณีดังกล่าว สำนักงานประมาณจึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไว้แล้วให้ถูกต้องตามนัยแห่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2547 และเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานประมาณดำเนินการแก้ไขเอกสารงบประมาณ

รายงานเล่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอนายกรัฐมนตรិพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2547

## **17. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง บริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง บริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งเทศบาลตำบลหน้าพระลานและองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ดำเนินการเฝ้าระวังมิให้มีการทำเหมืองผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 และจัดทำ โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลานบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการที่จังหวัดสระบุรี และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมกันจัดทำรายละเอียดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 จากนั้นจะนำแผนปฏิบัติการ ฯ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา และมอบให้หน่วยงานดำเนินการจัดตั้งงบประมาณตามขั้นตอน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจะพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณตามขั้นตอนต่อไปด้วย

2. จังหวัดสระบุรี ได้รายงานสรุปผลปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลาน ดังนี้

2.1 ได้ตรวจสอบและดำเนินคดีเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง คือ

1) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 จังหวัดสระบุรีร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุก ระเบิด และย่อยหิน ของพื้นที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรี เขาใหญ่ พื้นที่บริษัทหินอ่อน จำกัด และพื้นที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาณิล ในท้องที่ตำบล หน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยทำการตรวจยึดอุปกรณ์การกระทำผิด พร้อมดำเนินคดีฐานกันสร้าง แผ้วถางป่า หรือเผาป่า หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 รวม 3 แปลง

2) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 ได้ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบและดำเนินคดีข้อหาเข้าไปยึดถือครอบครอง กันสร้าง ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย เพื่อทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อหากันสร้าง แผ้วถางหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการ

ทำลายป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวน 4 แปลง ในบริเวณผาเขายอดเอียง หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ แปลงที่หนึ่งเนื้อที่ 77-0-01 ไร่ แปลงที่สอง เนื้อที่ 99-3-90 ไร่ แปลงที่สาม เนื้อที่ 21-1-64 ไร่ แปลงที่สี่ เนื้อที่ 9-3-00 ไร่ ซึ่งทุกแปลง ได้แจ้งความดำเนินคดีไว้ที่ สภ.หน้าพระ.ต.ลาน

- 3) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ได้ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบและดำเนินคดีข้อหาเข้าไป ยึดถือ ครอบครอง กั้นสร้าง ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย เพื่อให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อหากั้นสร้าง แผ้วถางหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช-2484 จำนวน 2 แปลง คือ บริเวณผาเขายอดเอียง หมู่ที่ 6 ต. พระพุทธบาท เนื้อที่.พุดาจาน อ.95-1-00 ไร่ แจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.พระพุทธบาท และบริเวณหุบเขาอี.อ.มด หมู่ที่3 ต. เฉลิมพระเกียรติ เนื้อที่.หน้าพระลาน อ.25-2-00 ไร่ แจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.หน้าพระลาน.ต.

- 2.2 สั่งการโรงงานโม่ บด และย่อยหิน ระวังการเดินเครื่องจักร โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 วรรค หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ให้ระวังการเดินเครื่องจักรในส่วนที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และทำการปรับปรุงระบบป้องกันกำจัดฝุ่นละอองในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นเวลา 60 วัน จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ได้สั่งให้โรงงานระวังการเดินเครื่องจักรแล้ว จำนวน 31 แห่ง
- 2.3 สั่งการโรงงานโม่ บด และย่อยหิน แก้ไขปรับปรุงระบบ โดยเสนอแผนการจัดการฝุ่นละอองการจัดทำลานล้างล้อรถยนต์ การทำความสะอาดเครื่องจักร การทำแนวคันดินปลูกต้นไม้ ติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใช้น้ำ ระวังปรับปรุงการใช้น้ำภายในโรงงาน สำหรับโรงงานที่ไม่ได้ประกอบกิจการมาเป็นเวลา 10 เดือน และไม่ประสงค์จะดำเนินการผลิต ก็ให้ยื่นขอหยุดกิจการ ซึ่งนับแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2547 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ได้สั่งให้โรงงานแก้ไขปรับปรุงแล้ว รวม 27 แห่ง
- 2.4 การจัดทำแผนฟื้นฟูเหมืองหินกรังบริเวณหน้าพระลาน เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2547 โดยจังหวัดสระบุรีได้มีหนังสือถึงกรมป่าไม้ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเหลือในการสำรวจแปรข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศกับข้อมูลแผนที่แสดงประทานบัตรของอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- 2.5 การตรวจสอบ ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในกิจการ โม่ บด และย่อยหิน ของสถานประกอบการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการใช้วัตถุระเบิด และให้

นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบ ควบคุมปริมาณการใช้ การขนย้าย การเก็บรักษา ให้เป็นไปตามที่ทางราชการอนุญาตโดยเคร่งครัด ทั้งต้นทางและปลายทาง ให้ถูกต้องตรงกัน กำชับให้อำเภอท้องที่ ตรวจสอบ ควบคุมให้มี (กรณีขนย้าย) การระบิดหิน ของเหมืองหินต่าง ๆ ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด ( ในแต่ละวัน ) เพื่อไม่ให้ราษฎรเดือดร้อน พร้อมกับได้กำหนดให้อำเภอท้องที่จัดทำแผนการ ตรวจสอบการใช้วัตถุระเบิดสำหรับกิจการโรงโม่บดและย่อยหินให้เป็นที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ และมีการตั้งด่านตรวจสอบ ยานพาหนะและการขนส่ง มิให้มีการทำวัสดุร่วงหล่นและเกิดฝุ่นละอองบนพื้นถนน

สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินงานในขั้นต่อไป กระทรวงมหาดไทยจะได้นำเสนอ ตามห่วงเวลาที่กำหนด

---

## **18. เรื่อง รายงานผลการสำรวจความต้องการของประชาชนด้านการประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการสำรวจความต้องการของประชาชนด้านการประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ( วันที่ 11 มิถุนายน 2547 ) ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งเป็น ผลการสำรวจครัวเรือนจำนวน 152,747 ครัวเรือน จากทั้งหมดประมาณ 400,00 ครัวเรือน มีข้อมูลของราษฎรจำนวน 639,560 ราย ดังนี้

### 1. จำนวนครัวเรือนที่สำรวจแล้ว 152,747 ครัวเรือน

1.1 แยกเป็น จังหวัดนราธิวาส 47,820 ครัวเรือน จังหวัดปัตตานี 55,678 ครัวเรือน จังหวัดยะลา 38,430 ครัวเรือน จังหวัดสงขลา 10,815 ครัวเรือน

1.2 เป็นครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ 4,357 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 2.85

1.3 เป็นครัวเรือนที่นับถือศาสนาอิสลาม 124,801 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 81.70 และนับถือศาสนาพุทธ 27,854 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.24

1.4 มีพื้นที่ถือครองที่ดินรวม 950,020.97 ไร่ หรือเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 6.22 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีกรรมสิทธิ์ 762,932.56 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.31 และเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ 187,058.41 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.69

1.5 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 67.30 เป็นอาชีพทางการเกษตร

### 2. จำนวนราษฎรในครัวเรือนที่สำรวจ จำนวน 639,560 คน

2.1 แยกเป็นเพศหญิง จำนวน 320,089 คน คิดเป็นร้อยละ 50.05 และเป็นเพศชาย จำนวน 319,471 คน คิดเป็นร้อยละ 49.95

2.2 มากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 58.38 มีการศึกษาในระดับประถมและต่ำกว่า

2.3 เกือบครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 45.85 เป็นราษฎรที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี

2.4 มีราษฎรที่ไปทำงานต่างประเทศ 16,370 คน โดยคนส่วนใหญ่ไปทำงานในประเทศมาเลเซีย

### 3. ความต้องการของราษฎรในครัวเรือนที่สำรวจ

3.1 ด้านอาชีพเกษตร มีราษฎรจำนวน 193,012 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.4 ต้องการการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ การสนับสนุนพันธุ์พืช การพัฒนาอาชีพประมง การฝึกอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืช การปรับปรุงบำรุงรักษาดิน

3.2 ด้านทุน หนี้ มีราษฎรจำนวน/25,847 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.26 ต้องการให้สนับสนุนด้านเงินทุนประกอบอาชีพ การแก้ปัญหาหนี้สินและการช่วยเหลือผู้พิการ และคนชรา

3.3 ด้านการศึกษา มีราษฎรจำนวน 18,711 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.73 ต้องการให้มีการสนับสนุนทุนการศึกษา เปิดโอกาสทางการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียน รถรับส่งนักเรียน สร้างโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน และห้องสมุด

3.4 ด้านอาชีพนอกเกษตร มีราษฎรจำนวน 16,535 ราย คิดเป็น ร้อยละ 5.9 ต้องการให้จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมด้านงานช่างและงานฝีมือ ผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างงานในท้องถิ่น เพิ่มค่าจ้างรายวันขั้นต่ำ

3.5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีราษฎรจำนวน 16,497 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.93 ต้องการให้จัดหาที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค และการคมนาคม

3.6 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตร มีราษฎรจำนวน 1,426 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.51 ต้องการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เรือประมง และระบบชลประทาน

3.7 ด้านราคาผลผลิต มีราษฎรจำนวน 4,408 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.59 ต้องการให้ประกันราคาผลผลิตเกษตร และจัดการด้านการตลาดรองรับผลผลิต

3.8 ด้านความมั่นคง มีราษฎรจำนวน 1,245 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.45 ต้องการให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ และเข้าร่วมโครงการพระราชดำรินในพื้นที่

3.9 ด้านสาธารณสุข มีราษฎรจำนวน 161 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.06 ต้องการเพิ่ม  
ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุข และสวัสดิการการรักษาโรค

3.10 ด้านอื่น ๆ มีราษฎรจำนวน 257 ราย คิดเป็นร้อยละ ต้องการให้สนับสนุนด้านอื่น  
ๆ เช่นเครื่องอุปโภคบริโภค มัสดิด หอกระจายข่าว ศาลาเอนกประสงค์

---

## **19. เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน 2547**

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน  
มิถุนายน 2547 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ (1-4 มิถุนายน 2547) โดยเปรียบเทียบกับ  
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม 2547 (24-28 พฤษภาคม 2547) ดังนี้

### **1. ภาวะราคาสินค้า**

**1.1 กรุงเทพมหานคร** สถานการณ์สินค้าโดยภาพรวมอยู่ในภาวะปกติ ทั้งในด้านราคา  
และปริมาณสำหรับสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวน่าสังเกตในสัปดาห์นี้ ได้แก่

หมวดอาหารสดผักและผลไม้/

- 1) ผักสด หลายชนิดยังมีราคาสูงขึ้น แต่เริ่มชะลอลดตัวลงจากเดิม เนื่องจาก  
ผลผลิตได้รับความเสียหายจากภาวะฝนตก โดยผักคะน้าราคาสูงขึ้นจาก  
กิโลกรัมละ 25-30 บาท เป็น 30-35 บาท ผักบุ้งจีนราคาสูงขึ้นจาก  
กิโลกรัมละ 8-10 บาท เป็น 12-18 บาท และผักชีราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัม  
ละ 9-13 บาท เป็น 10-18 บาท และราคามีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์ต่อไป  
อันเป็นผลจากการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิต รวมทั้งภาวะอากาศที่ดีขึ้น
- 2) ผลไม้ หลายชนิดราคาลดลง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูที่ผลผลิตออกสู่ตลาด  
มาก เช่น มะนาวราคาลดลงจากผลละ 2-2.50 บาท เป็นผลละ 1.50-2.50  
บาท และส้มเขียวหวาน ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 22-25 บาท เป็น 20-  
22 บาท
- 3) สุกরข่าແหละ และไก่สด ราคาลดลงเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด  
เพิ่มขึ้นมาก และภาวะการจำหน่ายชะลอลดตัว โดยสุกรข่าແหละราคาลดลง  
จากกิโลกรัมละ 90-100 บาท เป็น 90-95 บาท และไก่สด ราคาลดลงจาก  
กิโลกรัมละ 48-52 บาท เป็น 48-50 บาท

หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร

- 1) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปัจจัยการเกษตร ส่วนใหญ่ราคายังทรงตัว ยกเว้น เม็ดพลาสติกและปุ๋ยเคมี ที่มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน โดยเม็ดพลาสติกราคาสูงขึ้น จากกิโลกรัมละ 37 บาท เป็น 37.50 บาท และปุ๋ยเคมีราคาสูงขึ้น จากกิโลกรัมละ 410-490 บาท เป็น 420-495 บาท
- 2) เหล็กและผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว เช่น เหล็กแผ่น และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ยกเว้น เหล็กเส้น และตะปู ที่มีราคาลดลง อันเป็นผลจากราคาวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเหล็กเส้นราคาลดลงจากเส้นละ 100 บาท เป็น 96 บาท และตะปูลดลงจากเส้นละ 580 บาท เป็น 560 บาท

นอกจากนี้ สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มบางชนิดมีราคาเคลื่อนไหวขึ้นลง - เล็กน้อยตามภาวะการแข่งขันและการส่งเสริม การขายของห้างสรรพสินค้า เช่น นมผง นมข้นหวาน น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทรายน้ำส้มสายชู และขนมปัง เป็นต้น

**1.2 ภูมิภาค** สถานการณ์สินค้าส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้น อาหารสัตว์ได้ปรับตัวสูงขึ้นในบางจังหวัด ตามราคาโรงงานที่ปรับสูงขึ้น เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2547

## 2. การตรวจสอบ

มีการตรวจสอบพฤติกรรมจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.มาตราซังดวงวัด พ.ศ.2542 จำนวนทั้งสิ้น 14,081 ราย

2.1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,884 รายการ พบผู้กระทำผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า 18 รายมาตรวัดน้ำมันไม่ได้มาตรฐาน 1 ราย ได้ลงโทษปรับรวมเป็นเงิน 15,200 บาท

2.2 ภูมิภาค จำนวน 12,197 ราย พบผู้กระทำผิดไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้า 13 ราย เครื่องชั่งไม่ได้มาตรฐาน 1 ราย ได้ลงโทษปรับรวมเป็นเงิน 6,000 บาท และระหว่างดำเนินคดี 1 ราย

## 3. การดำเนินการดูแลผู้บริโภค

3.1 ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการป้องปรามการฉวยโอกาสจากการขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานบริการน้ำมันละเว้นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หากตรวจพบจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด

3.2 ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันให้เข้มงวดกำกับดูแลสถานบริการน้ำมันที่อยู่ในความดูแลไม่ให้กักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือปฏิเสธการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจำหน่ายและความเที่ยงตรงของมาตรวัด ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

3.3 ให้ร้านอาหารธงฟ้า ที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ทั้งใน กทม . และภูมิภาค จำหน่ายในราคาเท่าเดิม เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคและช่วยดึงราคาจำหน่ายในร้านอาหารทั่วไปไม่ให้ปรับสูงขึ้น

---

## 20. เรื่อง รายงานสรุปการเดินทางไปปรึกษาข้าราชการ ณ ต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายงานการเดินทางไปปรึกษาข้าราชการ ณ ประเทศสวีเดนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูงานและเจรจาความร่วมมือกับบริษัทเอกชนในเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาจากสมุนไพร และการใช้สมุนไพรเป็นอาหารเสริม โดยได้มีการพบปะหารือและดูงานบริษัทเอกชน 3 บริษัท ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

### การปรึกษาหารือกับบริษัท VitaPlant ที่เมือง Witterswil ประเทศ

สวีเดน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจ้างทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีประสบการณ์ในการปลูกและเตรียมวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีเทคโนโลยีที่สกัดสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพร ในขณะที่ประเทศไทยได้มุ่งวิจัยพืชสมุนไพรที่มีความต้องการตลาดสูงประมาณ 12 ชนิด แต่ติดปัญหาคุณภาพของการผลิตวัตถุดิบ ในขณะที่เดียวกันประเทศไทยควรมุ่งการส่งออกสารสกัดที่มีมูลค่าสูงแทนการส่งวัตถุดิบที่มีปริมาณสูงแต่มูลค่าต่ำ ดังนั้นอาจมีโครงการต้นแบบร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยกับ VitaPlant ในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ รวมทั้งการพัฒนาวิธีการสกัดสารสกัด ซึ่งขณะนี้ กรมพัฒนาแพทย์แผนไทย มีแผนตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อทำการสกัดสารจากพืชสมุนไพรที่อุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมีความร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

การปรึกษาหารือกับบริษัทโนวาริติส ที่เมืองบาเซิล ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 ในการพบปะครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน 2 ด้านคือ ด้าน natural product research ซึ่งเป็นการค้นหาสารบริสุทธิ์จากพืชและจุลินทรีย์ เพื่อการพัฒนาเป็นยาสมัยใหม่ โดยโรคที่โนวาริติสให้ความสำคัญคือ มะเร็ง เบาหวาน โรคทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกันและโรคอ้วน หลังจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน natural product research โนวาริติสได้พารัฐมนตรีฯ และคณะ ไปดูห้องปฏิบัติการการหาตัวยาจากจุลินทรีย์ การเลี้ยงจุลินทรีย์ในระดับ



pilot plant เพื่อผลิตสารที่ต้องการให้ได้ปริมาณสูงรวมทั้งการหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ในการสกัดและแยกสารบริสุทธิ์ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อการแยกสารบริสุทธิ์ ซึ่งนอกจากมีเครื่องมือที่ทันสมัยแล้ว บริษัทยังมีฐานข้อมูลของสารเคมีที่ทราบชื่อ ทำให้สามารถเปรียบเทียบกับสารที่กำลังศึกษาอยู่ว่าเป็นสารอะไร และบอกได้ว่าเป็นสารใหม่หรือไม่ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ ในระหว่างนักวิจัยที่ต่าง ๆ ของโนวารติส นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับ Medical nutrition เพื่อใช้เป็น Natural Food Additives and Supplements โดยโนวารติสมีจุดเน้นว่า สารสกัดจากธรรมชาติที่นำมาใช้ต้องเป็นสารที่บริสุทธิ์ มีการประเมินทางคลินิก และมีความปลอดภัย

การปรึกษาหารือกับ The Nestle Research Center ที่เมืองโลซานน์ ประเทศ  
สวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้านอาหารเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Nutrition และจะไม่ก้าวล้ำไปทำงานทางด้านเภสัชกรรม โดยรัฐมนตรี ฯ ได้เชิญชวนบริษัทให้มาทำวิจัยในประเทศไทย โดยใช้อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลาง และเนื่องจากเนสท์เล่ย์มีชื่อเสียงที่ดีในระดับโลก ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ในขณะที่ประเทศไทย มีชื่อเสียงในธุรกิจบริการ เช่น สปา รวมทั้งธุรกิจบริการสุขภาพ จึงน่าจะมีความร่วมมือระหว่างบริษัทกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยจัดโปรแกรม Nestle Home

---

## **21. เรื่อง รายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ** **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547**

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2547 ดังนี้

**ภาพรวม** การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 (ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2547) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,049,251.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.2 ของวงเงินงบประมาณ จำนวน 1,163,500.0 ล้านบาท โดยการจัดสรรงบประมาณสำหรับรายจ่ายลงทุน มีจำนวน 189,906.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 64.9 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำมีจำนวน 859,344.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.7 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

**งบรายจ่าย** จากการจัดสรรงบประมาณจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,049,251.3 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวงเงินจำแนกตามงบรายจ่าย พบว่างบบุคลากร และงบดำเนินงานมีการจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแล้วเกินกว่าจำนวนวงเงินประมาณที่ได้รับ จำนวนร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.9 ตามลำดับ เนื่องจากส่วน

ใหญ่มีการโอนรายการงบกลาง จากงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่ายในงบบุคลากร และงบดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณจริง สำหรับงบรายจ่ายที่มีการจัดสรรให้ต่ำสุดได้แก่ งบรายจ่ายอื่นและงบลงทุน จัดสรรให้ร้อยละ 75.4 และร้อยละ 86.2 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	<u>จัดสรรงบประมาณ</u>	<u>ร้อยละของงบรายจ่าย</u>
งบบุคลากร	324,106.0	100.2
งบดำเนินงาน	108,324.3	100.9
งบลงทุน	98,562.3	86.2
งบเงินอุดหนุน	248,872.9	95.4
งบรายจ่ายอื่น	269,385.8	75.4
<b>รวม (ล้านบาท)</b>	<b><u>1,049,251.3</u></b>	<b><u>90.2</u></b>

**ในระดับกระทรวง** กระทรวงที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกองทุนและเงินหมุนเวียน จัดสรรให้เต็มตามจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และสำหรับการจัดสรรงบประมาณในลำดับต่ำสุด ได้แก่ งบกลาง จำนวนร้อยละ 63.7 และกระทรวงคมนาคม จำนวนร้อยละ 89.0 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามลำดับ

**ในระดับกรม** กรมที่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุดเต็มตามจำนวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 141 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

## **22. เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาดภัยและโคลนถล่ม ปี 2547**

คณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาดภัยและโคลนถล่ม ปี 2547 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 5/2547 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547 จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม ปี 2547 ขึ้น ณ สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ดังกล่าว ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม ปี 2547 เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2547 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประมวล รุจนเสรี) เป็นประธาน สรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม ปี 2547 ดังนี้

สาเหตุและปัจจัยของการเกิดอุทกภัย และโคลนถล่ม

แนวทางการบริหารจัดการ ทั้งขณะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังภัยยุติ รวมทั้งกำหนดหน่วยปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายุ่งยากในระยะสั้นและระยะยาว

### สำหรับการปฏิบัติก่อนเกิดภัย มีดังนี้

จัดทำและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม และข้อมูลพื้นที่ปลอดภัย เพื่อรองรับการอพยพ รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลของทุกหน่วยงานให้ถูกต้องตรงกัน

จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม

จัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายุ่งยาก และฝึกซ้อมตามแผนฯ ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดเตรียมกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมปฏิบัติการ ใดในทันทีที่เกิดภัย รวมทั้งจัดชุดเฝ้าระวังและเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง

แจ้งเตือนภัย /ระดับน้ำ ปริมาณการไหลของน้ำ/ปริมาณน้ำฝน/ค่าเตือน/ข่าวอากาศ) (พื้นที่เสี่ยงภัย ฯลฯ

การติดตั้งระบบอุปกรณ์และสัญญาณเตือนภัย และเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมจัดชุดเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลเป็นประจำและต่อเนื่องตลอดฤดูฝน รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อประสานข้อมูลกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยในพื้นที่

จัดหาพื้นที่รองรับน้ำและก่อสร้างฝายทดน้ำบนพื้นที่ต้นน้ำลำธารและชุดลอกคูคลอง และแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการระบายน้ำ

### **การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย**

ระงับภัย ลดอันตราย ภัยและบรรเทาภัยเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดตั้งกองบัญชาการ บรรเทาภัยส่วนหน้าในพื้นที่ประสบภัย และสนธิกำลังกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

อพยพประชาชนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปสู่พื้นที่ปลอดภัย/

จัดเครื่องยังชีพเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น

จัดระบบรักษาความปลอดภัย

ประสานหน่วยปฏิบัติตามแผนอำนวยการเฉพาะกิจฯ

รายงานสถานการณ์ทุกระยะ จนกว่าภัยจะยุติ

### **การปฏิบัติภายหลังภัยยุติ**

จัดตั้งหน่วยบรรเทาทุกข์ ที่พักอาศัยชั่วคราว จัดเครื่องยังชีพเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภคอาหารและน้ำดื่ม และให้การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ

สำรวจความเสียหายโดยละเอียดทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์

กำจัดสิ่งปฏิกูล ซากต้นไม้ ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภค ในกรณีที่ซ่อมแซมไม่ได้ ให้รื้อถอนออกไปโดยเร็ว

ประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูสภาพจิตใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

จัดระบบการตั้งถิ่นฐานและการย้ายชุมชน

ฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่การบริการภาครัฐและการประกอบอาชีพ

### **การป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว มีดังนี้**

ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกและลักลอบตัดไม้  
ทำลายป่าอย่างทันที

จัดทำโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้บนพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการที่อยู่อาศัย การคมนาคม ขนส่ง การ  
ประกอบอาชีพจิตใจ ความมั่นคงและอื่น ๆ/

เร่งรัดการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ

ปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้เอื้ออำนวย  
ต่อการป้องกันในขณะก่อนเกิดภัย เพื่อลดผลกระทบและไม่ให้เกิดความเสียหาย  
ขึ้น

---

### **23. เรื่อง ผลการเดินทางตรวจราชการต่างจังหวัดของนายกรัฐมนตรี**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานผลการเดินทางตรวจ  
ราชการต่างจังหวัดของนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลด้าน  
ต่าง ๆ รวมทั้งยุทธศาสตร์ในภูมิภาค เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2547 ณ จังหวัด  
สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี สรุปได้ดังนี้

1. จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบปัญหา 5 เรื่อง คือ

1.1 ปัญหาน้ำท่วม อ่างปลาฆ่า นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนะแนว.สองพี่น้อง และ อ.  
ทางการแก้ปัญหาหน้าท่วม2 แนวทาง คือ

- 1) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นธรรมชาติของน้ำที่จะไหลมาสู่  
พื้นที่ที่ต่ำ จะขอให้มีการถ่ายภาพทางดาวเทียม และให้กรมชลประทาน  
กำหนดจุดต่ำสุดของพื้นที่เพื่อทำอ่างเก็บน้ำ โดยอาจมีการขอซื้อที่ดินจาก  
ประชาชนในบริเวณนั้น เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้  
ตลอดปี
- 2) ทำอ่างเก็บน้ำที่ต้นทาง แล้วนำพื้นที่ลุ่มมาปลูกปาล์ม เนื่องจากปาล์มเป็น  
พืชที่ชอบน้ำ และขณะนี้รัฐบาลกำลังส่งเสริมในเรื่องไบโอดีเซล นอกจากนี้  
ปาล์มยังมีราคาสูงกว่าข้าว แต่ใช้เวลา 5 ปี ซึ่งช่วงที่ปาล์มยังใช้ไม่ได้  
รัฐบาลจะชดเชยรายได้ให้ก่อน นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา  
น้ำท่วมบริเวณนี้

1.2 โครงการพัฒนาและอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน ขณะนี้ประสบภาวะเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการระบายน้ำทิ้งจากการทำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแล โดยอาจมีการจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียและจะกำจัดผักตบชวาที่มีจำนวนมาก อย่างเร่งด่วนโดยมอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มาดำเนินการและให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนำเรือเก็บกวาดผักตบชวามาประจำที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ลำ จากนั้นให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาสอนในเรื่องการนำผักตบชวามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือปุ๋ยชีวภาพ

1.3 ปัญหาประชาชนเป็นหนี้นอกระบบ นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกการเป็นหนี้ได้ เพราะจะทำให้ระบบเสียหายทั้งประเทศ แต่จะใช้วิธีย้ายหนี้นอกระบบมาเป็นหนี้ในระบบที่มีดอกเบี้ยต่ำลงหรือขยายเวลาการจ่ายหนี้ออกไป รวมทั้งมีการเจรจาลดหนี้ อย่างไรก็ตามประชาชนต้องหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และใช้จ่ายให้น้อยลงด้วย

1.4 การช่วยเหลือเกษตรกรจากไข้หวัดนกระบาด ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือไปเรียบร้อยแล้ว

1.5 ปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ ในหมู่ที่ 6 ต.สองพี่น้อง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่บางเลน อ.เสีียงไถ่เป็นจำนวนมาก และมีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาก สำหรับเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## 2. จังหวัดกาญจนบุรี ประสบปัญหา 7 เรื่อง คือ

2.1 การพัฒนาพื้นที่ชายแดนบ้านพร่อนให้เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า นายกรัฐมนตรีได้หารือกับ นายกรัฐมนตรีพม่าในเรื่องการพัฒนาพื้นที่บริเวณเมืองทวายกับมะริด ซึ่งจะมีโครงการก่อสร้างสนามบินที่ทวาย ทำให้สามารถบินตรงจากกรุงเทพฯ ถึงทวายผ่านกาญจนบุรี ซึ่งหากโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะส่งผลให้กาญจนบุรีเจริญตามไปด้วย ส่วนจุดผ่อนปรนจะเป็นจุดผ่านแดนถาวร ถ้าถนนแล้วเสร็จ

2.2 โครงการเมืองใหม่กาญจนบุรี นายกรัฐมนตรี ขอเวลาศึกษาข้อมูลก่อน เนื่องจาก การสร้างเมืองใหม่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนแสนล้านบาท

2.3 การพัฒนาเส้นทางจราจร นายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นด้วยว่ามีความเป็นไปได้ เพราะจะใช้เป็นเส้นทางจากกรุงเทพฯ มากาญจนบุรีได้ด้วย ใช้เวลาเพียง 1.20 ชั่วโมงเท่านั้น และมอบหมายให้กรมทางหลวงพิจารณาว่าได้มีการจัดสรรงบประมาณไว้หรือไม่

2.4 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณแหลมถั่ววงอก นายกรัฐมนตรีให้ความ สนใจเพราะมีพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้เป็นจำนวนถึง 200 ไร่ และมอบหมายให้

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นองค์กร  
มหาชน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม

- 2.5 การพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพิน นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและ  
ผังเมืองและกรมชลประทาน นำข้อมูลการใช้น้ำทั้งระบบของจังหวัดกาญจนบุรีไป  
พิจารณา
- 2.6 ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน ได้มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรีพลเอก)  
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหา ร่วมกับ (ชวลิต ยงใจยุทธ  
จังหวัดและประชาชน
- 2.7 เรื่องที่ราษฎรร้องเรียน นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็น  
ผู้ดูแลแก้ไขปัญหา และรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดแล้ว ซึ่งจะช่วย  
แก้ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนได้

---

## 24. เรื่อง แต่งตั้ง

### 1. ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้แต่งตั้งประธานกรรมการและ  
กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้

ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 คน ดังนี้  
นายชัยอนันต์ สมุทวณิช เป็นประธานกรรมการ ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา เป็นกรรมการ  
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (แพทยสภา) นายวิชัย เวียงสงค์ เป็นกรรมการผู้แทนองค์กร  
เอกชน (สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย) นายณัฐวุฒิ ภารพบ  
เป็นกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช) โดย  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายวิริยะ นามศิริ  
พงศ์พันธ์ นางเกื้อกุล เตื่อนกุล นายณัฐ อินทรปาน นายพลสันต์ โพธิ์ศรีทอง นายภิญโญ  
นิโรจน์ นายสมหมาย ปาโรจฉัตร นายเอกวิทย์ ณ ถลาง นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ  
นายพีรศักดิ์ วรสุนทรโรสถ ศ.พ.ด.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ นายอาทร จันทวิมล และ  
พระเทพโสภณ

ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 18 คน ดังนี้ ศ.  
พจน ละเอียดชัย เป็นประธานกรรมการ นายสุวรรณ เค้าฝาย เป็นกรรมการผู้แทนองค์กร

เอกชน คุณหญิงณัฐนนท์ ทวีสิน เป็นกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รศ. ทัศนาศุภชลาศัย เป็นกรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายชุมพล พรประภา นายถนอม อินทรกำเนิด ผศ.สุขุม เฉลยทรัพย์ รศ.จิรเดช อุสวีสดี ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ศ.เทียนฉาย กีระนันทน์ นายประวิช รัตนเพียร ศ.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ผศ.นิพนธ์ ตูวานนท์ ศ.นพ. อดุลย์ วิริยเวชกุล รศ.มณฑล สงวนเสริมศรี ผศ.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ ผศ.นายทศ สงค์ธนาพิทักษ์ และ ร้อยตรีประพาส ลิ้มปะพันธ์

ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 23 คน ดังนี้ นายชนะ กสิภรณ์ เป็นประธานกรรมการ พลโทพิศาล เทพสิทธา และนางสุรี ชาวเชียร เป็นกรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ โดยกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน ได้แก่ นายพงษ์เดช ศรีวิชัยประดิษฐ์ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) นายเขมทัต สุคนธ์สิงห์ (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย) และ นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร เป็นกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร นครปฐม) โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายจิตรนรา นวรัตน์ นายจรรณ ชูลาภ นายชวลิต นิมละอ นายชินภัทร ภูมิรัตน นายธรรมยุทธ เจนพิชิตกุลชัย นายธำรง โชตะมังสะ ศ.ธีรวัฒน์ บุญโยโสภณ นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ นายประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ นายภูเทพ สิทธิถาวร รศ.เมธี ปิณฑานันท์ นายวิจิตร ณ ระนอง นายโสภณ ณะมัย ศ.อรุณ รักธรรม และ นายวิทยา ทองขาว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

## **2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลักราชการหรือการบริหารงานบุคคลในคณะกรรมการข้าราชการครู**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ให้แต่งตั้งนางพรนิภา ลิ้มปพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลักราชการหรือการบริหารงานบุคคลในคณะกรรมการข้าราชการครู แทนนายเชาว์ อรรถมานะ ซึ่งขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป

## **3. ข้าราชการระดับ 10 กระทรวงมหาดไทย**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้แต่งตั้งนายศิริชัย มุสิกภุมมะ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง(นักผังเมือง 10 ชข) กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยให้มีผลย้อนหลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2547 เป็นต้นไป

สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนัก-เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป



#### **4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)**

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)เสนอให้แต่งตั้ง  
ดร.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย และดร.อุทัย ดุลยเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ  
การศึกษา

---

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)